

SABUY 020/2564

วันที่ 16 มิถุนายน 2564

เรื่อง การเข้าลงทุนเพิ่มเติมใน บริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด์ เซอร์วิส จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 มีมติอนุมัติให้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ.ที.พี. เฟรนด์ เซอร์วิส จำกัด (“Shipsmile”) ในสัดส่วนร้อยละ 18 จากผู้ถือหุ้นเดิม ในมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 63.00 ล้านบาท โดยภายหลังการทำรายการดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน Shipsmile เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 38

บริษัทฯ ขอเรียนว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยรายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 4.70 ของกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน และเมื่อนับกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินอื่นใดในรอบระยะเวลา 6 เดือนของบริษัทฯ มีขนาดสูงสุดเท่ากับร้อยละ 10.21 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และกำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลังล่าสุด ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานที่มีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปบริษัทฯ จึงไม่ได้มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป

อนึ่ง การเข้าทำรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามประกาศดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเข้าร่วมลงทุนดังกล่าว เป็นเหตุการณ์สำคัญของบริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนักลงทุนเพื่อทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

นายชัยรัตน์ สุวรรณ
เลขาธิการบริษัท
ผู้มีอำนาจประกาศสารสนเทศ